
รายงานการประชุมกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายภาพบำบัด 
ครั้งที่  3/2566 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  
ณ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

     
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวรุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์         ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
       หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

2. นางสาวอุสุมา เชื้อกล้วย  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
3. นางสาวนราธร สำเภาทอง   ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
4. นางสาวพลอยไพลิน ประทีปพงศ์  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
5. นางสาววริญญา อนุกูล   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
6. นางสาวพันทิพย์ ชูเชิด  ตำแหน่ง พนักงานบริการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  นางสาววรลักษณ์ จงบริบูรณ์  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (ลาคลอด) 
  
เริ่มประชุมเวลา 08.15 น.  
  หัวหน้ากลุ่มงานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1. การจ่ายกายอุปกรณ์ควรตรวจสอบให้ดีลงข้อมูล  Horse XP, Authen, สปสช. ให้ครบถ้วน 
2. ปีหน้างานกายภาพบำบัดจะมีโครงการดังนี้ 

2.1. โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่อสม ผู้รับผิดชอบ - นราธร 
2.2. โครงการ One Stop Service  ผู้รับผิดชอบ - รุ้งกาญจน์ 

3. สสจ. จะมานิเทศ 2 ครั้ง ผู้ตรวจราชการมา 2 ครั้ง 
4. การฉีดวัคซีนโควิดพยายามให้ครอบคลุมมากที่สุด 
5. รพ. สต. ที่จะไป อบจ. ยังให้บริการผู้ป่วยเหมือนเดิม 
6. งบลงทุนบ่อบำบัด 14 ล้าน ผ่านการพิจารณาแล้ว เริ่มก่อสร้างปี 66 
7. ตึกผู้ป่วย ER ยังไม่ได้จ่ายเงินงวดแรก 
8. กิจกรรมจิตอาสาเดือนละ 1 ครั้ง ให้งาน 5 ส. ดำเนินการว่าจะทำอะไรที่ไหน 
9. เรื่องแจ้งจากท่ีว่าการอำเภอ งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ออกบูธสุขศาลา งานวิ่ง 

10. ให้ทุกคนทบทวน Job Description ของตนเอง 
11. HA ทีมต่างๆจะมีการประชุมบ่อยข้ึน 
12. จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการจริยธรรม 
13. แผนธุรกิจแพคเกจสุขภาพ มณฑกานต์รับทำ 



14. การตรวจรับพัสดุ มนทกานต์รับผิดชอบ 
15. ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เริ่ม 14 พฤศจิกายน  65 
16. สัปดาห์สุขภาพจิต 1-7 พฤศจิกายน 65 
17. การดูแลลุงสง่า กลุ่มงานโภชนศาสตร์ทำโครงการอาหาร ผู้ดูแลให้ทำเป็นจ้างเหมารายวัน 
18. ลูกจ้างรายวัน หากจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น พกส.  จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ 
19. พนักงานทำความสะอาด ตรี วารี แนน ชื่ออยู่ฝ่ายบริหาร แต่ตัวอยู่ฝ่ายการพยาบาล 
20. จะมีการเปลี่ยนตำแหน่ง และรับเพิ่มอีกหลายอัตรา  
21. จะมีเงินจ่ายให้ผู้ป่วย IMC  ทางสปสช. จะแจ้งอีกที 
22. จะมีการปรับเงิน OT เรทใหม่  320 เป็น 330  และ  150 เป็น 165 

     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
   น.ส. นราธร เสนอรายงานการประชุมครั้งที่  2/2566 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

ให้ที่ประชุมรับรอง 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
   - 
      
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 

- เรื่องการตรวจสอบเวชระเบียนงานกายภาพบำบัดลงข้อมูลได้ครบถ้วน 

    มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   -   
      
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  
- ประชุม เจ้าหน้าที่ 25 พฤศจิกายน 2565 - พันทิพย์เข้าร่วม  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

     

    

 



 เลิกประชุมเวลา 08.55 น. 

 

 
             ( นางสาวนราธร สำเภาทอง ) 
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 
 
             

( นางสาวรุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์ ) 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


